

## Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối

xe ben 3 chân, xe ben daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối, xe ben 15t, giá xe ben daewoo 10 khối, daewoo K4DEF

Đánh giá: Chưa có đánh giá

**24 h**

\*\*\*\*\*

[Hỏi về sản phẩm này](#)

Chi tiết sản phẩm

### Xe ben Daewoo 3 chân 10 khối giá bao nhiêu

- [Giới thiệu Xe ben Daewoo 15 tấn 10 khối - Dòng xe ben hạng nặng](#)
  - [Ngoại thất Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối](#)
  - [Nội thất Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối](#)
  - [Động cơ Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối](#)
- [Thông số kỹ thuật Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối](#)
- [Ưu Điểm xe ben Daewoo 15 tấn 10 khối](#)
- [Hỗ trợ vay ngân hàng khi mua xe](#)
- [Thông tin công ty vũ hùng Tổng Đại lý phân phối đại Lý Đô Thành](#)

Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối với thông số kỹ thuật hoàn hảo, là dòng sản phẩm mới 100% do tập đoàn Daewoo Hàn Quốc phân phối đến quý khách hàng. Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối có khả năng đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa với tải trọng cao lên đến 15 tấn, có thiết kế thông minh, vận hành an toàn, ổn định trên mọi cung đường. Đây là dòng sản phẩm vô cùng thích hợp cho công việc vận tải hàng hóa.

### Giới thiệu Xe ben Daewoo 15 tấn 10 khối - Dòng xe ben hạng nặng

Siêu phẩm xe ben hạng nặng **Daewoo 15 tấn 10 khối** với khối lượng lên đến 11.170kg cùng tải trọng chuyên chở hàng hóa dựa vào thiết kế lên tới 15.000kg, trong đó tải trọng hàng hóa tối đa được phép lưu thông là 12.700kg đang là một trong những mẫu xe ben được mong chờ nhất hiện nay. Các quý khách hàng chắc chắn sẽ bị chinh phục hoàn toàn khi tìm hiểu về dòng xe ben Daewoo vừa đẹp về mẫu mã, hiện đại, tiện nghi về nội thất lại sở hữu sự khỏe khoắn trong động cơ này.

Bên cạnh việc sở hữu khối lượng mà các dòng xe ben hạng nặng mơ ước thì **xe ben Daewoo 15 tấn 10 khối** chính

hãng còn bao gồm nhiều ưu điểm mà các dòng xe khác cùng phân khúc luôn mơ ước.

Tổng khối lượng tính cả khối lượng xe và hàng hóa được cơ quan kiểm định cho phép khi lưu thông là 24.000 kg. Xe ben Daewoo 15 tấn được thiết kế thùng 10 khối. Hiện nay, cấu trúc 2 cầu xe ben Daewoo hiện đang là lựa chọn tối ưu nhất cho các công trình xây dựng hoặc các dự án cần vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn.

Sản phẩm **xe ben Daewoo 15 tấn 10 khối** được phát triển căn cứ theo nền tảng của dòng xe Novus SE. Từ tính năng cho đến ngoại hình xe đều đảm bảo sự tiện lợi và mang tính thời trang cao. Ta có thể bắt gặp nhiều ưu điểm của xe được thừa kế bởi các dòng xe tải Daewoo 4 chân hay đầu kéo 2 cầu 340 PS.

Đặc biệt, sản phẩm xe được sản xuất rất phù hợp với thị trường Việt Nam, đáp ứng tốt địa hình của đường xá Việt Nam và nhu cầu vận chuyển hàng hóa trọng tải lớn cần kích thước thùng to. Ngoài ra, siêu phẩm xe ben này được trang bị cầu hộp số từ chính tập đoàn TATA số một thế giới cũng như động cơ Doosan DE12TIS. Chắc chắn các quý khách khó lòng có thể làm ngơ với chiếc xe hoàn hảo về mọi yếu tố này.

### **Ngoại thất Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối**

Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối sở hữu thiết kế ngoại thất quen thuộc của dòng Novus\_ một trong những dòng xe chủ chốt của nhãn hiệu Daewoo. Với thiết kế đậm chất khí động học giúp giảm thiểu sức cản của gió đến bề mặt cabin và giúp ngăn tiếng ồn. Kích thước (dài x rộng x cao) lần lượt là 7745 x 2495 x 3060 mm, khoảng cách trục 3255 + 1350 mm, vệt bánh trước/sau là 2050/1855 mm.



Xe có công thức bánh là 6x4, sử dụng cỡ lốp 12R22.5 với độ ma sát cao, chống mòn và tăng độ bám đường khi vận hành lên dốc và trên cung đường xình lầy.

Cabin xe khi nhìn trực diện sẽ cho người nhìn một cảm nhận đầy cá tính, tràn đầy sinh lực. Lưới tản nhiệt dạng góc cạnh, mặt cabin được tạo điểm nhấn bởi logo nhãn hiệu Daewoo mạ crom sáng bóng. Thiết kế cabin có góc lật lên đến 62 độ giúp dễ dàng tiếp cận động cơ trong quá trình kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng.

Người sử dụng dễ dàng lên xuống cabin nhờ thiết kế cửa mở rộng 90 độ, kết hợp với bậc lên xuống bề mặt có vân nổi.

Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối được vận hành êm trên địa hình khó khăn nhờ trang bị hệ thống treo ổn định và hệ thống giảm chấn lò xo cứng cáp với độ đàn hồi cao. Hệ thống ben chữ A kết hợp với bơm thủy lực và xy lanh thủy lực cực mạnh. Khung gầm thiết kế chắc chắn được chế tạo từ những vật liệu cao cấp.

Hệ thống đèn Halogen có thiết kế rộng, mang nhiều nét sắc sảo với chi tiết Led tạo vẻ hấp dẫn và đặc trưng cho dòng sản phẩm. Hệ thống gương chiếu hậu với thiết kế kiểu mới cho tầm quan sát rộng giúp tài xế đảm bảo an toàn khi vận hành xe.

Bình nhiên liệu 400 lít làm từ thép dập.

### **Nội thất Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối**

Sở hữu thiết kế ngoại thất rộng rãi thì nội thất cũng không kém phần thoải mái. Nhà sản xuất đã rất tinh tế khi dành nhiều ưu ái cho khoảng không gian nội thất mang đến sự thoải mái khi vận hành xe.

Các nút điều khiển không quá phức tạp, được bố trí xung quanh người lái, đồng hồ hiển thị thông số được đặt trên nền đèn Led giúp người lái dễ dàng khi vận hành xe vào ban đêm.

Cửa ra vào 2 bên cabin có thiết kế to bản, tạo không gian nội thất rộng rãi hơn đồng thời mang đến phạm vi quan sát rộng hơn cho người ngồi bên trong cabin.

## Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối – K4DEF

Nội thất xe ben Daewoo được trang bị ghế hơi với góc ngả lớn, với thiết kế thể thao, mang lại chỗ ngồi thoải mái và an toàn, kết hợp với giường nằm phía sau ghế lái, đem đến sự thoải mái khi phải điều khiển xe trong hành trình dài ngày.



### Động cơ Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối

Xe hoạt động vượt trội nhờ động cơ D12TIS, loại 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, chạy bằng dầu Diesel. Công suất hoạt động cao 340Ps kết hợp với việc trang bị Turbo tăng áp, làm mát bằng nước, cùng hệ thống phun dầu điện tử giúp động cơ hoạt động hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu tiêu hao. Mang đến hiệu quả kinh tế to lớn cho các nhà doanh nghiệp và đầu tư.

Xe ben Daewoo có khả năng vận hành êm ái trên địa hình khó khăn nhờ trang bị hệ thống treo ổn định và hệ thống giảm chấn lò xo cứng cáp với độ đàn hồi cao. Hệ thống ben chữ A kết hợp với bơm thủy lực và xy lanh thủy lực cực mạnh.

Sử dụng hệ thống phanh tang trống dẫn động bằng khí nén tuần hoàn, phanh tay locker.



### Thông số kỹ thuật Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối

Mã hiệu	K4DEF
Chiều dài cơ sở	4,580
Hệ thống lái, dẫn động	Tay lái thuận, 6×4
Động cơ	DE12TIS 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng
Kích thước (mm)	
Chiều dài cơ sở	3,280 + 1,300 = 4,580
Kích thước tổng thể	Dài
	Rộng
	Cao
	Thể tích thùng (m <sup>3</sup> )
	Góc ben
	Sàn dày (mm)

## Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối - K4DEF

Thành (mm)	4
Trọng lượng (kg)	
Trọng lượng không tải	11,180
Trọng lượng toàn tải (Thiết Kế)	27,405
Thông số kỹ thuật	
Động cơ	Model DE12TIS
	Số xy lanh 06 xy lanh thẳng hàng
	Dung tích xy lanh (cc) 11.051
	Công suất tối đa 340/2.100 (ps/rpm)
	Tiêu chuẩn khí thải Euro II
Bình điện	12Vx2, 150AH X 2
	Đề: 24 Volt/6,0 KW
	Phát điện: 24 Volt/60 Amp
Hộp số	Model ZF16S151TO (F10/R2)
	Loại 6 số tiến, 1 số lùi
Ly hợp	Loại Thủy lực đã n độ ng bằng khí né n,
	ma sát khô bề ng đĩa Diaphrag: 430 mm
Lớp xe	12.00R22.5
Hệ thống phanh	Phanh chính Phanh hơi 2 đường hồi
	Phanh tay Bàu hơi có sử dụng lò xo
	Phanh xả Van bướm đóng mở bằng hơi

Xe ben Daewoo 3 chân 15 tấn thùng 10 khối có khả năng đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa với tải trọng cao lên đến 15 tấn, có thiết kế thông minh, vận hành an toàn, ổn định trên mọi cung đường. Đây là dòng sản phẩm vô cùng thích hợp cho công việc vận tải hàng hóa.

### Ưu Điểm xe ben Daewoo 15 tấn 10 khối

- **Xe ben Daewoo** được nhà máy Đò thành nhập nguyên chiếc tại tập đoàn nhà máy Daewoo Hàn Quốc đảm bảo chất lượng 100%
- **Xe ben daewoo 15 tấn** sử dụng động cơ Doosan bền bỉ mạnh mẽ, được kiểm định của chất lượng Quốc tế.
- Với chế độ bảo hành bảo dưỡng theo chế độ Hàn Quốc 100.000 km, với đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm về sửa chữa được nhà máy đạo tạo bài bản.
- So với giá thành xe ben daewoo 15 tấn rẻ hơn 200 triệu so với xe ben hyundai nhưng chất lượng thì hoàn toàn tương đương , khi quý khách hàng mua **xe Ben daewoo** sẽ giảm được số tiền đầu tư ban đầu nhanh thu hồi lại vốn.
- Hiện tại trên thị trường việt nam dòng **xe ben Daewoo** đang là dòng xe đang được yêu chuộng và thịnh hành

### Hỗ trợ vay ngân hàng khi mua xe

Theo đó khi mua xe tại Daewoo Đò Thành, khách hàng có thể vay ngân hàng tối đa 80 - 85% giá trị của chiếc xe. Thời gian áp dụng cho vay là từ 1 - 6 năm. Lãi suất của năm đầu tiên là 0.65%/tháng, những năm tiếp theo mức lãi suất 0,9%/tháng. Hiện tại, công ty liên kết với hàng loạt các ngân hàng nhà nước có lãi suất cạnh tranh như: Agribank, TP Bank, Sacombank, Vietcombank...

Đối tượng được áp dụng dịch vụ trên

#### Khách hàng doanh nghiệp

Những người có khả năng kinh doanh sinh lời cao hơn tỷ lệ lãi suất cho vay của ngân hàng.

**Khách hàng cá nhân:** bao gồm những người cần sử dụng xe nhưng hiện tại chưa đủ tiền để mua xe trả thẳng.

Thủ tục khi mua xe trả góp

Đối với khách hàng cá nhân

- Chứng minh nhân dân
- Hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn (nếu có)

- Đối với khách hàng doanh nghiệp
- Giấy phép thành lập doanh nghiệp
- Giấy đăng ký kinh doanh

## **Thông tin công ty vũ hùng Tổng Đại lý phân phối đại Lý Đô Thành**

- Xin Giới thiệu đến khách hàng **Công Ty Ô Tô Vũ Hùng** chuyên phân phối các dòng xe tải tại TP.HCM với giá thành chuẩn nhất.
- Công Ty Ô Tô Vũ Hùng với nhiều năm làm trong ngành xe tải tại Miền Nam với chất lượng đảm bảo, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp sẽ tư vấn khách hàng mua được những dòng xe phù hợp cho khách hàng mua xe.
- Công ty có sẵn thùng đủ tất cả các thùng để quý khách chọn (Thùng mui bạt, thùng lửng, thùng kín, thùng bảo ôn, thùng ben, xe chuyên dụng...vv) và công ty có xưởng đóng thùng theo yêu cầu của quý khách hàng.

### **Nhận xét**

Thứ ba, 12 Tháng 6 2018

xe tải chất lượng cao, dịch vụ tận tình chu đáo

Nguyễn Hoàng